



Kính gửi các Giám tỉnh và Bề trên Á tỉnh

Chủ đề: Lễ Ghi Ơn thế giới 2025

Các chị em rất thân mến,

Tôi xin gửi lời chào đến tất cả chị em trong ngày kính nhớ Đức Maria Phù Hộ trong tháng Hai này, tôi rất vui mừng khi được kết nối với các chị em, nhân dịp chuẩn bị cho Ngày lễ Ghi Ơn Thế Giới 2025 sắp tới. Như đã thông báo trước, Ngày lễ sẽ được tổ chức tại **Tỉnh dòng Việt Nam "Mẹ Phù Hộ" (VTN) vào ngày 26 tháng 4 sắp tới**. Đây là một dịp lễ hàng năm mà truyền thống của chúng ta trao tặng, trong bầu khí cầu nguyện và vui tươi, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tình thương thảo hiếu đối với Mẹ yêu quý của chúng ta, Sr. Chiara Cazzuola, trung tâm sự hiệp thông của Hội dòng.

Việc cử hành ngày lễ này một lần nữa sẽ là dấu chỉ của tình yêu và sự trung thành, và sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội để diễn tả lời "cảm ơn cùng nhau" tới Mẹ, người đã dang hiến cách quảng đại và khôn ngoan hướng dẫn Hội Dòng trong sự dâng hiến hằng ngày. Chúng ta biết ơn vì món quà vô giá mà sự sinh động của Mẹ mang lại cho mỗi FMA và cho các cộng đoàn giáo dục trên khắp thế giới, chúng ta sống tâm tình biết ơn trong thời gian chuẩn bị này.

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, đối với chúng ta trùng với việc chuẩn bị cho 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của các FMA, chúng ta mong muốn sống sâu sắc những lời của thánh Maria Mazzarello: "*Đã đến lúc làm sống lại ngọn lửa*", ngọn lửa của Tin Mừng, của sứ mệnh, của niềm hy vọng và cũng là ngọn lửa của lòng biết ơn. Trong bầu khí ấy, được soi sáng bởi Lời Chúa: "Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta" (1 Tm 1,1), chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Ngày lễ Ghi Ơn 2025 với chủ đề:

"Thắp sáng Tin mừng Hy vọng"

"Logo đẹp của Lễ hội mà Tỉnh dòng "Mẹ Phù Hộ" Việt Nam đề xuất mang một thông điệp sâu sắc, diễn tả qua các yếu tố khác nhau:"

Địa cầu: Vòng tròn xanh đậm tượng trưng cho Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, nơi mọi người trao gửi tình yêu thương và sự quan tâm. Đây cũng chính là nơi những người Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) tận tâm dẫn thân cho sự nghiệp giáo dục giới trẻ.

Bản đồ Việt Nam: "Trên mảnh đất Việt Nam, hạt giống của đoàn sủng Sa-lê-diêng đã được gieo trồng bởi những vị truyền giáo đầu tiên và không ngừng phát triển. Đây cũng là

điểm hẹn gặp gỡ, nơi để diễn tả lòng biết ơn của tất cả các FMA đối với Mẹ của chúng ta trong Lễ Hội Tri Ân 2025."

Trống đồng: biểu tượng thiêng liêng của văn hóa, nghệ thuật và lịch sử dân tộc, hòa quyện cùng các nền văn hóa khác trên thế giới. Trống đồng là niềm tự hào về nguồn cội, biểu tượng tâm linh của hồn Việt.

Đức Maria Phù Hộ: Hình ảnh Đức Maria nổi bật như Mẹ của niềm Hy Vọng. Tà áo Mẹ dang rộng, đầy tình mẫu tử, luôn mở ra để đồng hành, yêu thương, che chở và đỡ nâng từng người con của Mẹ trên khắp thế giới.

Mỏ neo và Thánh giá: Đời sống người Kitô hữu chỉ có thể vững chắc khi được cắm neo nơi Đức Kitô - Đấng là nguồn cội của Hy Vọng. Mỏ neo và Thánh giá là lời mời gọi mọi người đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa để từ đó chúng ta nỗ lực lan tỏa ánh sáng Tin Mừng.

Ngọn lửa và những người trẻ: Trung tâm của logo là ngọn lửa và hình ảnh người trẻ. Khi trung thành trong ơn gọi, cùng với sự đồng hành của Đức Maria và trong sự hiệp thông với Hội dòng, mỗi FMA trở thành "Đài kỷ niệm Tri ân sống động" với nhiệt huyết loan báo Đức Kitô cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ.



Hành trình chuẩn bị

Tỉnh dòng "Mẹ Phù Hộ" Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn, đã đề xuất một hành trình gồm bốn tuần. Mỗi tuần, tài liệu cho Lectio Divina và ý cầu nguyện sẽ được đăng trên trang web của Hội dòng; tại đó, chúng ta cũng sẽ tìm thấy lời kinh phó thác cho Đức Maria được đề xuất trong thời gian này.

Chúng ta được mời gọi sống cùng với Mẹ Maria, Lời Chúa, vì "niềm hy vọng tìm thấy nơi Mẹ Thiên Chúa là chứng tá hùng hồn nhất. Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một món quà ân sủng trong hiện thực cuộc sống".¹

TUẦN I (26/03 - 05/04): Đức Kitô Giêsu - Nguồn Hy Vọng

- *Lời Chúa:* «Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta» (1Tm 1,1).
- *Ý cầu nguyện:* Cầu nguyện cho hòa bình thế giới và sự toàn vẹn của Tào thành.

¹ *Spes non confundit*, số 24.

«Năm Thánh phải nhắc nhở chúng ta rằng ai “xây dựng hòa bình” sẽ được “gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Yêu cầu hòa bình chất vấn mọi người và đòi hỏi phải theo đuổi những kế hoạch cụ thể».²

TUẦN II (6/4 - 12/4): *Những người lữ hành của niềm Hy vọng*

- *Lời Chúa:* «Hy vọng không làm thất vọng» (Rm 5,5).
- *Ý cầu nguyện:* Cầu nguyện cho người trẻ, người di dân.
«Chúng ta hãy gần gũi với người trẻ, là niềm vui và hy vọng của Giáo hội và thế giới!».³

TUẦN III (13/4 - 19/4): *Chứng nhân Hy Vọng cho Thế giới*

- *Lời Chúa:* «Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em» (1Pr 3,15).
- *Ý cầu nguyện:* Cầu nguyện cho các FMA luôn nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.
«Chúa Giêsu là *cánh cửa* ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người».⁴

TUẦN IV (20/4 - 25/4), Tuần lễ Ghi ơn: *Thấp sáng Tin Mừng Hy Vọng*

- *Lời Chúa:* «Lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy lên sao?» (Lc 24,32).
- *Ý cầu nguyện:* Tri ân và cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền.
Chúng ta hân hoan sống niềm tri ân Mẹ Maria, mẫu gương Hy vọng; đồng thời chúng ta diễn tả lòng biết ơn Hội dòng, cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho Mẹ.

Chia sẻ dấu chỉ hi vọng

Để làm tăng thêm ý nghĩa nỗ lực sống và sản sinh niềm hy vọng, **mỗi Tỉnh dòng được mời gọi chia sẻ một hình ảnh** diễn tả niềm hy vọng trong thực tại của mình, kèm theo một chú thích ngắn gọn cùng với từ "hy vọng" được dịch sang một vài ngôn ngữ của Tỉnh dòng. Xin vui lòng gửi ảnh theo định dạng ngang, với độ phân giải tốt (không ít hơn 1 MB, khoảng 20x15 cm) đến địa chỉ email amministratoreweb@cgfma.org, trong tuần thứ ba của tháng tư.

Cử chỉ liên đới

Như những lần trước, một cử chỉ **liên đới** được đề xuất để kết nối toàn thể Hội dòng, thể hiện tinh thần gia đình và sự hiệp thông của cái, vì lợi ích của giới trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tỉnh dòng Việt Nam đề xuất xây dựng một lưu xá cho khoảng 60-80 sinh viên đại học ở vùng cao nguyên Đà Lạt, với mục đích đáp ứng nhu cầu của các sinh viên nghèo và chăm sóc ơn gọi. Số tiền quyên góp nhờ sự quảng đại của các Tỉnh dòng sẽ được dành cho dự án này và những nhu cầu khác của Hội dòng.

² *Ibid.*, số 18.

³ *Ibid.*, số 12.

⁴ *Id.*

Chương trình Lễ hội

Chương trình sơ bộ của Lễ hội, mà chúng ta có thể tham gia trực tiếp vào một số thời điểm, như sau:

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

- 17.00 Cử hành Kinh chiều Tạ ơn
- 19.00 Diễn nguyện "Thắp Sáng Tin Mừng Hy Vọng" (truyền hình trực tiếp)

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025 – LỄ GHI ƠN THẾ GIỚI

- 08.00 Trường ca Tri ân (truyền hình trực tiếp)
- 10.30 Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Độ chủ tế (trực tiếp)
- 15.00 Gặp gỡ các thành viên Gia đình Sa-lê-diêng

Chúa Nhật, 27 tháng 4, 2025

- 13.00 Ngày hội tri ân của các bạn trẻ
Thánh lễ trọng thể (truyền hình trực tiếp)

Trên trang web của Hội dòng sẽ đăng các tài liệu cho hành trình chuẩn bị, được chia theo từng tuần, cùng với các tài liệu hỗ trợ khác và những thông tin khác nhau, cũng như chương trình của Lễ hội.

Chúng ta cùng cảm ơn Tỉnh dòng ""Mẹ Phù Hộ" Việt Nam vì sự hân hoan sẵn sàng đã đón nhận việc tổ chức Lễ Ghi ơn năm nay, và vì tình yêu mà các chị em đang chuẩn bị để tổ chức từng chi tiết của sự kiện gia đình này.

Tôi cũng cảm ơn mỗi chị em, vì sự nỗ lực chuẩn bị cả ở cấp độ Tỉnh dòng và cá nhân. Lễ Ghi ơn thế giới tiếp tục củng cố sự hiệp nhất của chúng ta quanh Mẹ, để chúng ta có thể diễn tả tình yêu và lòng biết ơn của mình như những FMA và như Cộng đoàn giáo dục.

Lễ Ghi ơn năm nay mang một màu sắc đặc biệt trong sự chờ đợi việc phong thánh của Chân phước Maria Troncatti. Như Mẹ đã nói trong Thư luân lưu 1046: "Đây là một thời gian ân sủng đặc biệt dành cho tất cả chúng ta, một lời mời gọi để canh tân bản thân như một Hội Dòng, để tiếp tục con đường thánh thiện mà Thiên Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước đi với lòng can đảm và niềm vui."

Tôi xin gửi lời chào thân ái, cùng thay mặt cho các chị em trong Ban Tổng Cố vấn, và chúng ta chúc nhau một cuộc hành hương năm thánh thật tốt đẹp."

Roma, 24/2/2025

Suor María del Rosario García Ribas

Phó Tổng quyền